



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- สภาผู้แทนราษฎรมติเห็นชอบกฤษฎีกาเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดทางเพศต่อเด็ก

๒. รัฐคูเวต

- ผู้ปกครองรัฐประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยกล่าวอ้างปัญหาด้านความมั่นคง

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบกฤษฎีกาเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็ก (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกำหนดที่จะพิจารณากฤษฎีกาซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเสนอเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อเด็กโดยการฉ้อฉลเพื่อให้หมดความรู้สึกลงโทษและประหารชีวิต ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ต้องเลื่อนกำหนดออกไป เนื่องจากหลายฝ่ายยังไม่แน่ใจว่ากฤษฎีกานี้จะช่วยป้องกันเด็กจากการถูกรั้วทำผิดทางเพศได้อย่างไร และมีข้อโต้แย้งต่างๆ อาทิ กฤษฎีกานี้มุ่งที่การลงโทษผู้กระทำผิดเพียงอย่างเดียว ขาดประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการชดเชยความเสียหาย การบำบัดฟื้นฟูแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัว รวมทั้งประเด็นเรื่องการฉ้อฉลเพื่อให้หมดความรู้สึกลงโทษน่าจะระบุนรายละเอียดให้ชัดเจน จนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ที่ผ่านมา กฤษฎีกาเรื่องการเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อเด็กดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียซึ่งมีการอภิปรายกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสองพรรคการเมืองที่แสดงความไม่เห็นด้วยในช่วงแรก ได้แก่ Gerindra Party และ Prosperous Justice Party (PKS) ในที่สุดกฤษฎีกาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

เดิมกฎหมายอินโดนีเซียมีบทลงโทษขั้นสูงสุดต่อผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็ก คือการจำคุกเป็นเวลา ๑๕ ปี แต่จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ออกกฤษฎีกาเป็นกรณีพิเศษ (Perppu) เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กด้วยการฉ้อฉลให้หมดความรู้สึกลงโทษและการประหารชีวิต ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ได้ลงนามในกฤษฎีกาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการออกกฤษฎีกาเป็นกรณีพิเศษ (Perppu) และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ทันที หากประธานาธิบดีมีความเห็นว่าเรื่องนั้นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของประเทศชาติในขณะนั้น โดยที่รัฐสภาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ถ้ารัฐสภาไม่เห็นด้วยก็สามารถลงมติยับยั้งเพื่อให้ข้อบังคับนั้นตกไปได้ภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่ประธานาธิบดีลงนาม สำหรับกฤษฎีกาเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในอินโดนีเซียเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นที่สนใจวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com> (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

<http://www.straitstimes.com> (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

<http://www.jakartaglobe.bertasatu.com> (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. รัฐคูเวต : ผู้ปกครองรัฐประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยกล่าวอ้างปัญหาด้านความมั่นคง (วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ภายหลังรัฐบาลประชุมวาระเร่งด่วนพิเศษเสร็จสิ้นลง ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ Sheikh Sabah Al Sabah ผู้ปกครองรัฐคูเวตได้ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา โดยกล่าวอ้างว่าด้วยสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคและปัญหาการก่อการร้ายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้แทนชุดใหม่ที่สามารถรับมือกับปัญหาความท้าทายดังกล่าวได้

คูเวตเป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๓.๙ ล้านคน หนึ่ง รัฐคูเวตเริ่มประสบปัญหาด้านความมั่นคงนับตั้งแต่กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ได้จัดตั้งขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ กลุ่มรัฐอิสลามได้ส่งมือระเบิดพลีชีพโจมตีมัสยิดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์แห่งหนึ่งในกรุงคูเวตซิตี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๗ คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าเจตนาก่อการร้ายขึ้นในคูเวตอีกครั้ง โดยชายชาวอียิปต์คนหนึ่งขับรถชนขยะที่มีระเบิด และเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามพุ่งชนรถบรรทุกซึ่งมีชาวอเมริกัน ๕ คน นั่งโดยสารมาด้วย หากแต่ในครั้งนี้มีเพียงชายชาวอียิปต์ดังกล่าว ที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น

แม้ว่ารัฐบาลจะอ้างถึงเพียงประเด็นปัญหาความมั่นคง คูเวตยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกด้วย โดยช่วงก่อนหน้าการประกาศยุบสภาไม่นานนัก แหล่งข่าวในคูเวตได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มที่รัฐบาลคูเวตจะประกาศยุบสภาขึ้น โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จากการที่ราคาน้ำมันตกลงกว่าครึ่งจากที่เคยมีราคาสูงกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลในช่วงฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗ ย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อคูเวตซึ่งมีฐานะเป็นประเทศสมาชิกชั้นนำองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกและมีน้ำมันสำรองมากเป็นลำดับที่ ๖ ของโลก รัฐบาลคูเวตได้เพิ่มเงินอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปรับลดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความคิดเห็นที่แตกแยกกันอย่างมากภายในประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา คูเวตได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๕๐ คน แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวอิสลามบางส่วนและฝ่ายค้าน ซึ่งก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งดังกล่าว กลุ่มคนต่างๆในสังคมต่างได้รับอิทธิพลทางความคิดจากการปฏิบัติประชาธิปไตยในอาหรับและเกิดกระแสกดดันราชวงศ์ Al Sabah ผู้ปกครองรัฐ วัย ๘๗ ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการด้านการคลังผิดพลาดคอร์รัปชันและพยายามจะควบคุมสื่อสังคมออนไลน์

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

<http://www.timesofisrael.com> (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙